

Số: 61 /LĐLĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

V/v thay đổi hình thức hỗ trợ xe đưa CNLĐ về quê và  
chăm lo cho CNLĐ không về quê đón Tết nguyên đán  
Tân Sửu 2021 cùng gia đình

Kính gửi: - Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã;  
- Công đoàn Ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Hà Nội. Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngày 30/01/2021; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/02/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Ngày 03/02/2021, Thường trực LĐLĐ Thành phố đã họp, thống nhất và quyết định hỗ trợ bằng tiền thay bằng hỗ trợ phương tiện đưa CNLĐ khu Công nghiệp & chế xuất về quê đón Tết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời vẫn duy trì tốt các hoạt động chăm lo Tết cho Đoàn viên, người lao động. Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn Ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khẩn trương thực hiện một số nội dung sau.

1. Tuyên truyền, vận động CNLĐ cân nhắc kỹ việc quyết định về quê và lựa chọn phương tiện về quê đón Tết cùng gia đình để đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng dịch. Khẩn trương rà soát, thống kê những trường hợp CNLĐ thuê trọ không về quê đón Tết cùng gia đình, báo cáo về LĐLĐ Thành phố trước **12h00** ngày **08/02/2021** (theo mẫu đính kèm); qua Email: [chinhsachphapluat@congdoanhanoi.gov.vn](mailto:chinhsachphapluat@congdoanhanoi.gov.vn)), để LĐLĐ Thành phố có hình thức hỗ trợ, động viên kịp thời.

2. Đối với các Công đoàn cấp trên cơ sở đã có kế hoạch tổ chức hỗ trợ xe ô tô đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, đề nghị chuyển sang hình thức hỗ trợ bằng tiền cho CNLĐ để tránh việc tập trung đông người gây lây lan dịch bệnh. Mức hỗ trợ CNLĐ căn cứ vào nguồn tài chính của đơn vị, do Ban thường vụ Công đoàn cấp trên cơ sở xem xét quyết định.

3. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội địa phương quan tâm, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, động viên kịp thời những người lao động thuê trọ trên địa bàn không về quê đón Tết cùng gia đình, để mọi gia đình CNLĐ đều có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ và an toàn.

Đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn Ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khẩn trương triển khai thực hiện, mọi vướng mắc phản ánh về LĐLĐ Thành phố (qua Ban Chính sách pháp luật) để được chỉ đạo giải quyết. / *h*

**Nơi nhận**

- Như trên; (để th/hiện)
- Thường trực LĐLĐ Thành phố;
- Lưu: VT, Ban CSPL;

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Hùng**

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CĐ cấp trên cơ sở:.....

**THÔNG KÊ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG THUÊ TRỢ  
KHÔNG VỀ QUÊ ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021**

tt	Tên doanh nghiệp	Tổng số CNLĐ không về quê đón Tết cùng gia đình	Ghi chú

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**  
(Ký tên, đóng dấu)